



เอกสารข่าว

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุวัฒน์ ตันยวรรณะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ได้แก่ ๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หน่วยงานภายในที่เข้าร่วมประกอบด้วย (๑) กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๒) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ (๓) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ๒) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

❖ **กองต่อต้านการค้ามนุษย์** ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ NGOs และภาคประชาสังคม และได้ดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่

- ๑) ด้านการดำเนินคดี เช่น ยกกระตือรือร้นบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นต้น
- ๒) ด้านการคุ้มครอง เช่น การเพิ่มความคุ้มครองผู้เสียหาย การคุ้มครองพยานให้ได้รับความปลอดภัย เป็นต้น
- ๓) ด้านการป้องกัน เช่น มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ส่วนทิศทางการดำเนินงานต่อไป คือ การเพิ่มการประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมท้องถิ่นในศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว สถานคุ้มครองของรัฐบาล การจัดการบริการให้กับผู้เสียหาย รวมถึงการติดตามประเมินผลแก่ผู้เสียหาย



❖ **กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว** ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวว่า กรมฯ มีการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น UN ภาควิชาสังคม โดยการร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับพื้นที่



ส่วนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป จะขยายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความครอบคลุมในทุกชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชนได้อย่างทั่วถึง



❖ **กรมกิจการเด็กและเยาวชน** ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนว่า ปัจจุบันกรมฯ ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ NGOs ภาควิชาสังคม องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเด็ก UNICEF เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว โดยการกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไก และส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) อาสาสมัคร และเยาวชนในพื้นที่ที่มีอยู่แล้วสร้างเป็นกลไกช่วยเหลือ และเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนในพื้นที่

❖ **สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานว่าปัจจุบันได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการที่ดิน การบูรณาการในการดูแลรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและพัฒนาที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน ตลอดจนการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลหรือการแก้ไขปัญหาที่ดิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และยั่งยืนแก่ประชาชน โดยการตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน ๙ คณะ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวต่อไป

